

Một số giải pháp bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

NGUYỄN NANG NAM^(*)

Bao năm nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân” là nội dung cốt bản nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa, thỏa nhận quyền tối do, bình đẳng của công dân, thỏa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực và nước thể chế hóa thành các quy định mang tính pháp lý thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách mới mẻ về kinh tế chính trị, xã hội, tổng động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, như nội dung nổi bật những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Tuy vậy, nhìn chung, quyền làm chủ của nhân dân chưa được coi trọng xứng mức, còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân chưa được đẩy lùi, không ít hiện tượng mất dân chủ hình thức, dân chủ không liên kết với kỷ luật và pháp luật, cơ chế và pháp luật bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân chưa được củng cố và hoàn thiện.

Trong nhiều kiến nghị này, cần phát huy mọi nguồn lực này nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong

nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, tạo tiền đề xây dựng xã hội phát triển toàn diện của đất nước mới phải bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, và nước thể chế hiện thực này cần tập trung vào thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là xây dựng nội dung các bộ công chức nhà nước, phẩm chất thật sự công bộc của dân.

Cần bỏ ra một công việc, làm nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta là một tiền phong của giai cấp công nhân, nông thôn là biểu tượng cho quyền lợi của dân tộc, vì thế “các cô quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, nếu công bộc của dân, ... việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, ngay trong lần Tổng tuyển cử lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946), những người nước Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta cần có giới thiệu hầu hết là những người ưu tú tiên phong, gương mẫu trong phong trào cách mạng của quần chúng và sau này trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm làm nhân dân thật sự của dân, do dân và vì dân.

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp mới

(*) ThS., Học viện Khoa học Quân sự

chủi xã hội chủ nghĩa, lao động thóc môi ruộng dân chủi và phát huy quyền làm chủi nhân dân ôn nôôic ta hiện nay.

Mức ních của giảm sút nhằm bảo vệ các quyền tời do dân chủi của nhân dân trong quai trình toà chớic, hoạt ñoing của Nhaônôôic, của các cô quan ñai dien quyền lợic, của các cô quan chấp hành và hoạt ñoing của các cô quan tở pháp, ñe tìm ra những bất cập nhằm hoàn thiện cô chế thể chế hình thớic giảm sút hõing tời xây dựng Nhaônôôic trong sạch, minh bạch, hiều lợic và hiều quai nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong những năm qua, số giảm sút của nhân dân ñoi với quyền lợic Nhaônôôic ñai gop phần quan trọng trong tiến trình ñoi môi hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, số giảm sút của nhân dân ñoi với quyền lợic Nhaônôôic chõa ñai ñoôic những kết quai mong muốn, chõa phát huy hết ñoôic vai trò to lớn của nhân dân tham gia vào công việc của Nhaônôôic. Trên thớic tế còn nhiều bất cập, bõic xuc trong nhân thớic, tính chủi ñoing, sáng tạo, tính chính trị của nhân dân, phõng thớic nhân dân thớic hiện quyền giảm sút còn nhiều lung tung. Ñe khác phục tình trạng ñoi cần phải thớic hiện nhiều giải pháp, cải về hệ thống chính trị ñoi chung và quyền lợic Nhaônôôic ñoi riêng, nâng lợic làm chủi quyền lợic Nhaônôôic của nhân dân. Cần xây dựng cô chế ñoing bảo thớic hiện quyền lợic của dân; cô chế minh bạch, công khai về quyền lợic Nhaônôôic.

Bỏn lại giải quyết tốt vấn ñe về quyền và nghĩa vụ công dân.

Ñieu 51 Hiến pháp 1992 quy ñinh: "Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Nhaônôôic bảo ñai các quyền của công dân; công dân phải làm trọn nghĩa vụ của mình ñoi với Nhaônôôic và xã hội. Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy ñinh". Nhõ vậy, câu ñoi giữa Nhaônôôic pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xã hội chính là việc *giải quyết vấn ñe về quyền và nghĩa vụ công dân*, là việc thớic thi pháp luật, thớic hiện quyền dân chủi và công khai trong xã hội. Bởi vì, chõ khi nào người dân tời y thớic ñoôic quyền cũng nhõ nghĩa vụ công dân của mình thì lúc ñoi dân chủi hoá môi ñoôic thớic thì trong xã hội và xã hội môi thớic sối trở

thanh xã hội dân số.

Trong ñieu kiến xã hội ôn nôôic ta hiện nay, nhiệm vụ giáo dục cho người dân hiều và thớic hiện ñay ñoi quyền, nghĩa vụ công dân của ñoi chủi yếu thuộc về Nhaônôôic và các ñoan thể xã hội. Nhaônôôic phải coi trọng nhiệm trong việc nâng cao số hiều biết, y thớic tời trong và tuân thủ pháp luật của người dân, giúp và tạo ñieu kiện cho ñoi rèn luyện thói quen sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; ñoing thõic, giúp ñoi tời y thớic ñoôic các quyền của nhân ñoi riêng, dân chủi ñoi chung, làm cho ñoi tời giác và chủi ñoing tham gia vào các hoạt ñoing xã hội, ñai biết và ñoi sống chính trị của ñai nôôic; gắn với thớic hiện dân chủi hoá ñoi sống xã hội cần phải tiến hành công khai hoai hoạt ñoing của các cô quan quyền lợic Nhaônôôic, ñai biết và về mặt tài chính và cô chế hoạt ñoing. Nhaônôôic cần toà chớic ñoi hệ thống truyền thông ñai chung ñai dạng, chính xác, rõng rãi, cập ñai và coi ñinh hõing ñe giúp cho người dân ñai ñai ñoôic một cách ñoing ñai và ñoi ñoi những thông tin cần thiết. Cõi nhõ vậy, người dân môi cõi cô sối ñe thớic hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình ñoi với Nhaônôôic, ñoi với xã hội.

Năm lại nâng cao hiều quai công tác kiểm tra, giảm sút của Ñaing ñoi với Nhaônôôic.

Trong hệ thống chính trị ôn nôôic ta, Ñaing là hạt nhân lãnh ñai, Nhaônôôic là toà chớic cốt yếu ñe thớic thi quyền lợic của nhân dân. Ñaing coi vai trò lãnh ñai Nhaônôôic và Nhaônôôic phải ñai ñoôic sối lãnh ñai của Ñaing ñe thớic hiện mức tiêu, nhiệm vụ cách mạng. Công tác lãnh ñai bao gồm nhiều ñoi dung, trong ñoi cõi vấn ñe xây dựng ñai ñai ñaing chính trị. Ở ñai ñai các công ñoain của quai trình lãnh ñai, Ñaing ñe phải kiểm tra, giảm sút. Ñoi ñai ñai toà cõi kyo quan trọng bảo ñai ñai ñai ñoi cho công tác lãnh ñai ñai ñoi thuộc về chớic ñaing lãnh ñai của Ñaing, là ñai toà quan trọng của công tác xây dựng Ñaing, Hoà Chí Minh chõ rõ ñoing kiểm tra là ñoing lãnh ñai.

Ñaing lãnh ñai ñai ñai công tác kiểm tra, giảm sút, các ñai kiểm tra, giảm sút cô quan Nhaônôôic ñoi cấp vó ñoi ñoi ñoi qua hoạt ñoing ñay ñe ñai ñai tình hình, ñe ñoi ñoi, thớic ñay việc thớic hiện

còn kết quả cao các nghề quyết, chế thù của Đảng, chính sách của Nhà nước; phát hiện những thiếu sót, lệch lạc trong hoạt động của Nhà nước nên kịp thời uốn nắn những lệch lạc nên sớm nói, báo sung, hoàn thiện những lỗi, cô chế chính sách của Đảng, Nhà nước; phong trào, ngành chain số suy thoái về chính trị, tổ chức, đạo đức, lối sống, phong cách quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đảng kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước phải thông qua tổ chức đảng, đảng viên; thông xuyên làm tốt công tác lãnh đạo tổ chức, công viên quản chung kiểm tra, giám sát các công việc và hoạt động của Nhà nước; phát huy mặt tốt, khắc phục mặt yếu kém, này lui tiêu cực; tăng cường giám sát, quản lý các bộ công chức trong bộ máy Nhà nước trên tinh thần kỷ luật và đạo đức công dân. Chế còn nhò vậy thì các cán bộ công chức trong bộ máy Đảng và Nhà nước mỗi "tổ chức" rất mỗi hoạt động của mình trong tổ chức nên tôi nhiều chán trong lĩnh vực đạo đức, nên không ngừng "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Sau lại nâng cao dân trí. Muốn thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thì phải nâng cao dân trí nên giúp cho nhân dân hiểu biết đúng đắn về chính sách, pháp luật nên thực hiện quyền làm chủ báo về quyền lợi chính đảng, hợp pháp của mình, công thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các bộ đảng viên; dân trí đức nâng lên thì nhân dân mỗi công khai đảng, sáng kiến tham gia

xây dựng nhà nước, sáng suốt chọn lựa nhân biểu, bổ sung chính sách, luật pháp. Chính vì vậy, cùng với quá trình phát triển kinh tế phải chú trọng nâng cao dân trí.

Nên nâng cao dân trí, Nhà nước cần công chiến lược phát triển giáo dục một cách toàn diện, và báo năm trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết cho con người, và chú trọng phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông bản dân tộc thiểu số chấm dứt tình trạng thất học, mù chữ giáo dục ỹ thức, quan niệm, tổ chức, xác định lập trường vững vàng cho công dân, tránh tình trạng để bị lợi dụng, mua chuộc, nhân thức sai lầm dẫn đến tội do và chính phủ thông xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống nên nâng cao trình độ nhân thức và xây dựng văn hoá chính trị, văn hoá pháp luật và văn hoá về quyền con người trong các tầng lớp nhân dân và các cơ quan chức năng thi quyền lực nhà nước nhằm tạo tiền đề tốt cho việc thực hành, báo năm quyền làm chủ của nhân dân.

Cách mạng lao động nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính vì thế thực hiện công hệ thống các giải pháp này sẽ góp phần báo năm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể của quyền lực. Là người chủ xã hội, cho nên nhân dân không chế công quyền, mà còn công trách nhiệm tham gia hoạch định, thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quyền làm chủ của người dân ngay công đức phát huy, sẽ tạo công lực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.

